

แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบุคลากรฯ)

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน
			หน่วย นับ	ปริมาณ งาน		งบบุคลากร	งบหน่วยงาน	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”										
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลางานทางสังคมเพื่อต้านทุจริต										
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ร้อยละของหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่มีเรื่องร้องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนผิดวินัยและทุจริต ร้อยละ ๑๐๐	คน	๑๕๐	หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย วินัยข้าราชการ การสืบสวน การดำเนินการทางวินัยอย่าง ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงและสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ร้อยละ ๑๐๐	๗๕,๙๐๐	-	๗๕,๙๐๐	๗๕,๙๐๐	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละของหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๑๐๐	คน	๒๐๐	หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ มีจิตสำนึกในการทำความดี ละชั่ว กลัวบาป มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างบุรีรัมย์ให้โปร่งใส และมีความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด	๙๕,๔๐๐	-	๙๕,๔๐๐	๙๕,๔๐๐	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน
			หน่วย นับ	ปริมาณ งาน		งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”										
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต										
๓	โครงการสร้างเครือข่ายในการ ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติ	ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการและผ่านการ ฝึกอบรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตประพฤตินมิ ชอบ ร้อยละ ๑๐๐	คน	๓๐๐	บุคลากรภายในจังหวัด ทั้ง ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด ปฏิบัติตนและขยาย เครือข่ายในการปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา ความซื่อสัตย์ ซึ่งจะช่วย ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตประพฤตินมิชอบทุก ภาคส่วนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๓๔,๔๐๐	-	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๔,๔๐๐	สำนักงานจังหวัด บุรีรัมย์

แผนการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กระทรวงมหาดไทย													
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย													
จังหวัดบุรีรัมย์													
1. โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัยข้าราชการและการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ				31									โครงการที่ 1 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โครงการที่ 2 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการที่ 3 ดำเนินการในวันที่ 12 มีนาคม 2561
2. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ					16								
3. โครงการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						12							